

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 4 - 2023

CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

Sự kiện quan trọng:

17/4: Học phần 4 bắt đầu

5/5: Ngày hội STEM

8-19/5: Kiểm tra cuối học kì 2 chương trình Việt Nam

26-31/5: Kiểm tra cuối học kì 2 chương trình Tiếng Anh

21/6: Lễ tổng kết



Tập nhảy – Học sinh Lớp 1 tập luyện cho chương trình văn nghệ cuối năm

Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng Tư là một tháng đầy phiêu lưu và trải nghiệm đối với các em học sinh với nhiều cuộc thi thể thao, du ngoạn và học tập.

Nhà trường nhận thấy rằng giáo dục không chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học. Nhà trường luôn cố gắng cung cấp nhiều cơ hội để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các em học sinh. Thông qua các chương trình thể thao và hoạt động ngoài trời như Outward Bound Việt Nam, các em học sinh có thể phát triển sự tự tin, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng cho những phiêu lưu. Những trải nghiệm này cho phép các em học sinh thử thách bản thân theo những cách thú vị và mới mẻ, đồng thời mở rộng khả năng của các em ngoài học thuật. Nhà trường tin rằng một nền giáo dục toàn diện đóng vai trò rất quan trọng việc đào tạo và nuôi dưỡng học sinh trở thành những cá nhân thành công và có trách nhiệm. Bằng cách cung cấp nhiều cơ hội để phát triển, nhằm mục đích chuẩn bị cho các em học sinh một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn.

Một lần nữa thay mặt toàn trường tôi muốn nói rằng, tôi rất tự hào về các em học sinh vì sự cố gắng hết sức mỗi ngày và luôn tự tin, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Trân trọng,

Thầy Ben



Wei Yong Jie cười rạng rỡ khi tham gia chuyến dã ngoại cắm trại của trường (tại sân bóng của trường).

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 4 - 2023



Học sinh K2 – vui đùa trong bể bơi (hình trên). **Hồ Ngọc Minh Khuê** (hình dưới) đang tìm hiểu về vẻ đẹp của đồ gốm trong chuyến tham quan của lớp đến FunnyLand.



Học sinh Lớp 8 – tận hưởng hoạt động ngoài trời vào ngày đầu tiên tại OBV.

Các giá trị đạo đức

Trong tháng 4, các em học sinh đã được học về các giá trị đạo đức của Cam kết và Tự tin.

Cam kết là đức tính rất quan trọng trong việc đạt được thành công. Nó cho phép chúng ta tập trung và quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Tại trường, chúng tôi luôn khuyến khích học sinh rèn luyện tính cam kết trong học tập, mở rộng mối quan hệ với người khác và theo đuổi mục tiêu cá nhân. Bằng cách cống hiến hết mình và theo đuổi đam mê, chúng ta phát triển các kỹ năng và thói quen cần thiết để đạt được thành công trong tương lai. Nhà trường mong muốn xây dựng một nền văn hóa cam kết nhằm truyền cảm hứng cho học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đạt được nhiều điều tuyệt vời.

Tự tin là tin tưởng vào ai đó, tự tin vào bản thân là tin tưởng rằng bạn có thể vượt qua mọi thử thách. Khi tin tưởng vào bản thân, bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái khi thử những trải nghiệm mới mà không sợ hãi. Khi bạn tin tưởng vào người khác, bạn phụ thuộc vào họ để được hỗ trợ. Tự tin vào bản thân và những người xung quanh sẽ cho phép bạn đạt được những mục tiêu cao hơn và đạt được thành công lớn hơn.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường của Tháng Tư là nuôi dưỡng những học sinh Năng động và Có trách nhiệm, những người hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình và đóng góp tích cực cho xã hội. Điều này có thể bao gồm việc tôn trọng quyền của người khác, tình nguyện giúp đỡ người khác và là một thành viên tích cực trong cộng đồng trường học của chúng ta. Một công dân có trách nhiệm hiểu rằng hành động của họ có tác động đến người khác và toàn xã hội, và luôn cố gắng đóng góp tích cực cho cộng đồng của họ.



Outward Bound Việt Nam - Học sinh Lớp 9 chụp ảnh tại khu cắm trại trên núi (hình trên). Học sinh Lớp 8 học cách dựng lều (hình dưới).



Outward Bound Vietnam – Dạy học sinh vượt qua thử thách thông qua việc hợp tác. Đây là cách tuyệt vời để xây dựng lòng tin ở người khác và cải thiện sự tự tin của chúng ta.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 4 - 2023

Sở GD&ĐT

Những học sinh chiến thắng cuộc thi bơi lội



Những học sinh đạt giải toàn thành phố (hình trên) Sở GD&ĐT gần đây đã tổ chức một cuộc thi bơi lội tại Cần Thơ, các em học sinh đã thể hiện xuất sắc khả năng của mình và nhận được giải thưởng.

Nguyễn Nhật Đăng lớp 9: đạt giải nhất nội dung 50m bơi tự do nam.

Trần Khải Minh lớp 5: đạt giải nhất 2 nội dung 25m bơi tự do nam và 25m bơi ếch nam.

Ngô An Nhiên lớp 4: đạt giải nội dung 25m bơi tự do nữ lớp 3 & 4.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những học sinh đạt giải thưởng trong tháng này như sau:

Học sinh năng động và có trách nhiệm

Nhà trẻ - Lê Thiên Phúc, K1 – Trần Đình Anh, K2 – Phạm Ngọc Xuân Bình, Lớp lá – Huỳnh Ngọc Minh Anh, Lớp 1 - Lê Khả Doanh, Lớp 2 - Phạm Thanh Hải, Lớp 3 – Trần Hoàng Thiên Ân, Lớp 4 - Lê Huy Vũ, Lớp 5 – Trần Mỹ Anh, Lớp 6 – Mã Ngọc Hân, Lớp 7 - Lâm Bùi Gia Hy, Lớp 8 – Hồ Lê Nhật Phát, Lớp 9 – Hồ Ngọc Nam Phương, Lớp 10 - Lê Trung Tín

Chúc mừng những học sinh Năng động và Có trách nhiệm của trường chúng ta!

Eastern Values

Global Education



Học sinh các lớp trung học tận hưởng thời gian nghỉ ngơi khỏi cái nóng khi chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ dưới nước.



Học sinh Lớp 6-Lớp 10 đã tham gia ngày hội thể thao cùng các cơ sở khác của SIS tại Nam Sài Gòn (hình trên) **Các em học sinh KIK** nhỏ hơn đã có một chuyến cắm trại buổi sáng với đầy đủ các trò chơi, bài hát và đồ thủ công (hình dưới).



Triệu Phước lớp K1 cười tươi vui vẻ khi vui chơi tại sân trường



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 4 - 2023

ỨNG DỤNG MY KINDERWORLD

Nhà trường xin thông báo đến Quý Phụ huynh rằng từ Học phần 4, Năm học 2022 – 2023 trở đi, tất cả các thư, email, thông tin và yêu cầu liên tới các nội dung dưới đây sẽ được Nhà trường thông báo và tiếp nhận duy nhất qua Ứng dụng My KinderWorld:

- Các sự kiện của trường
- Các thông báo/ tin nhắn từ Nhà trường và giáo viên phụ trách lớp
- Thông báo điểm danh hàng ngày
- Thực đơn mỗi học phần
- Hình ảnh hoạt động
- Thông tin xin phép vắng học
- Thông tin xin về sớm
- Đăng ký thay đổi thông tin

Chúng tôi sẽ dừng việc thông báo và tiếp nhận các nội dung nêu trên với Quý Phụ huynh qua thư hoặc email.

Quý Phụ huynh vui lòng cài đặt và sử dụng Ứng dụng My KinderWorld để được cập nhật thông tin, tin tức mới nhất từ Nhà trường; gửi và được tiếp nhận các yêu cầu chính xác, nhanh chóng.

Phụ huynh có thể tải Ứng dụng “My KinderWorld” trên App Store (truy cập [Tại đây](#)) và Google Play (truy cập [Tại đây](#)). Hoặc có thể quét mã QR bên dưới để cài đặt nhanh:

1. App Store



2. Google Play



Nếu quý phụ huynh cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với Văn phòng Trường